



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 17 ฉบับที่ 186 ฉบับประจำเดือนมกราคม 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช



เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์นรรักษ์ บุตรชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการเป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการประจำ สวส. และบุคลากร สวส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และคุณณัฐชนันย์ เจริญเกียรติ นักวิชาการศึกษา แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ จาก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องในวันสถาปนาครบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา

มทร.อีสาน BOOK FAIR 2023



เมื่อวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงาน มทร.อีสานบุ๊คแฟร์ 2023 ณ ลานหน้าอาคาร 12B โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากร้านหนังสือชั้นนำ มากกว่า 10 ร้าน

แผนงานห้องสมุด งานวิทยบริการ จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต Human Library



เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย แผนงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต Human Library ณ โรงเรียนอ่างทองแหนประชาสามัคคี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบ Human Library ในการจัดโครงการครั้งนี้มีหนังสือมีชีวิตที่แบ่งปันประสบการณ์ และความรู้แก่นักเรียนจำนวน 11 รายการ อาทิ หนังสือมีชีวิต เรื่อง การปฏิบัติธรรมที่เจอกับความเป็นจริง โดยแม่ชีเข็มฉลุ นิตโรจน์ทวี หนังสือมีชีวิต เรื่อง นิทานชาดกสอนใจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฐียร ทังทองมะดัน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา หนังสือมีชีวิต เรื่อง การพับเครื่องบินด้วยกระดาษ โดย อาจารย์วัชรพล นาคทอง จากสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หนังสือมีชีวิต เรื่อง สัตว์น้อยที่ค้นหนังสือ โดย อาจารย์ภัสส์กฤษณ์ ฐิติมหัทธนกุล จากสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หนังสือมีชีวิต เรื่อง ไฟฟ้านารู้ จาก อาจารย์ปิยดนัย บุญไมตรี จากสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี



ขอความอนุเคราะห์

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน และบุคคลทั่วไป



ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้ใช้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ท่านสามารถตอบแบบประเมินได้ที่

<https://www.sac.oarit.rmuti.ac.th/survey/index.php/123456?newtest=Y&lang=th>



😊 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 😊



ผลการสำรวจครั้งนี้
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสำนักต่อไป
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

SCAN QR CODE

